

รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับชาติ พ.ศ. 2560 – 2569
ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559
ปีงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการฐานข้อมูล งานวิจัย และการจัดการความรู้

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการฐานข้อมูล งานวิจัย และการจัดการความรู้

เป้าประสงค์ที่ 1 มีศูนย์กลางฐานข้อมูลที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าและปรับปรุงการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ได้อย่างเหมาะสม
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์			เป้าหมาย
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564
ระดับความสำเร็จของการมีฐานข้อมูล	บรรลุเป้าหมายระดับ 3 มีการพัฒนาระบบการแสดงผลข้อมูลตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นบนเว็บไซต์ (Web database) ที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน สามารถเข้าถึงได้ง่าย	บรรลุเป้าหมายระดับ 4 มีข้อมูลตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (ผลการดำเนินงานเท่ากับ ร้อยละ 94.1)	มีข้อมูลตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จำนวน 30 ตัวชี้วัด จากทั้งหมด 34 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 88)	เป้าหมายระดับ 5 มีข้อมูลตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ครบถ้วนทุกตัวชี้วัด

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การดำเนินงานต่อไป	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลยุทธ์ 1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศที่เป็นเอกภาพและปรับปรุงให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน				
1. ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ที่ 5 เพื่อวิเคราะห์และจัดทำแผนผังตัวชี้วัด (Indicator Mapping) และฐานข้อมูลของแต่ละตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติ พ.ศ. 2560 - 2569 ภายใต้พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 จำนวน 3 ครั้ง	ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 13 พ.ย. 2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 24 ก.พ. 2564 ครั้งที่ 3 วันที่ 7 ก.ค. 2564 โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีการเสนอปรับลด และปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดในการดำเนินงานครั้งหลังของแผนยุทธศาสตร์ฯ	ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลรายละเอียดตัวชี้วัด (Template) ได้ครบถ้วน บางตัวชี้วัดยังขาดข้อมูล Metadata	ติดตามรายละเอียดตัวชี้วัด และข้อมูล Metadata ที่ยังไม่ครบถ้วนของทุกตัวชี้วัดที่เจ้าภาพยุทธศาสตร์เสนอให้มีการปรับเปลี่ยน	กรมอนามัย ร่วมกับ สำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง พม. กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และ กระทรวงแรงงาน
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางที่มีข้อมูลตัวชี้วัดครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ การคลอด และการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่น	จัดทำระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (teenactindicators.anamai.moph.go.th) ที่รวบรวมทุกตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ และเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์และการดูแลช่วยเหลือวัยรุ่น	ยังขาดรายละเอียดตัวชี้วัด (Template) และขาดข้อมูล Metadata ในบางตัวชี้วัด	ฝ่ายเลขาคณะทำงานยุทธศาสตร์ฯ ติดตามการดำเนินการของเจ้าภาพตัวชี้วัด	กรมอนามัย
3. ดำเนินงานเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์	ในปี 2564 ไม่มีการดำเนินงานเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อ HIV เนื่องจากสถานการณ์	เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ทำให้สถานศึกษาปิดภาคเรียน จึงไม่สามารถเก็บข้อมูล	ดำเนินการเก็บข้อมูลตามแผนที่กำหนดไว้เมื่อสถานการณ์	สำนักโรคบาตวิทยา กรมควบคุมโรค

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การดำเนินงานต่อไป	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	โรคโควิด-19 โดยผลการดำเนินงานรอบล่าสุดคือ ปี 2562 และมีรอบการเก็บแบบสำรวจแบบปีเว้นปี	ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด	โรคโควิด-19 มีแนวโน้มคลี่คลายลง	
4. โครงการเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์	<p>การเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น ปีงบประมาณ 2564</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการเก็บข้อมูลเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น ในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2564 โดยมีจังหวัดเข้าร่วม 33 จังหวัด - ดำเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งจัดทำ (ร่าง) รายงานเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น พ.ศ. 2564 จำนวน 1 เรื่อง 	<p>ขาดนโยบายและการสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานอย่างจริงจังทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด</p> <p>ขาดงบประมาณในการจ่ายค่าตอบแทนการเก็บรวบรวมข้อมูล</p>	<p>ทบทวนแนวทางการดำเนินงาน และปรับปรุงแนวทางในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นการดำเนินงานเชิงวิจัย มีการกำหนดระเบียบวิธีวิจัย (Methodology) ที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น</p>	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
<p>กลยุทธ์ 2 ส่งเสริมให้มีการวิเคราะห์ข้อมูล ในระดับแจกแจงเพื่อสามารถวิเคราะห์สาเหตุ และระบุกลุ่มวัยรุ่นที่มีความเปราะบางสูงกว่าวัยรุ่นกลุ่มอื่นๆ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงกลยุทธ์ได้อย่างเหมาะสม</p>				
1. โครงการเฝ้าระวังด้านอนามัยการเจริญพันธุ์	<p>การเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น ปีงบประมาณ 2564</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการเก็บข้อมูลเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น ในช่วงเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2564 โดยมีจังหวัดเข้าร่วม 33 จังหวัด 	<p>ขาดนโยบายและการสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานอย่างจริงจังทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด</p> <p>ขาดงบประมาณในการจ่ายค่าตอบแทนการ</p>	<p>การชี้แจงให้ผู้บริหารระดับสูงเห็นความสำคัญในการดำเนินงาน และการปรับปรุงแนวทางในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลให้เป็นการดำเนินงานเชิงวิจัย</p>	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การดำเนินงานต่อไป	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	- ดำเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งจัดทำ (ร่าง) รายงาน เฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น พ.ศ. 2564 จำนวน 1 เรื่อง	เก็บรวบรวมข้อมูล จึงทำให้ไม่สามารถ กระตุ้นส่งเสริมให้มี ข้อมูลเชิงลึกจากการ เฝ้าระวังการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่นในระดับแจกแจงรายจังหวัด ครบถ้วนทุกจังหวัดได้	มีการกำหนดระเบียบวิธีวิจัย (Methodology) ที่ชัดเจน เพื่อให้สามารถ ดำเนินการได้อย่าง ถูกต้องแม่นยำมากยิ่งขึ้น	
2. จัดหานักสถิติเพื่อดำเนินงานรวบรวม นำเข้าข้อมูล วิเคราะห์และแจกแจงข้อมูลที่มีความสำคัญในการ ติดตามสถานการณ์ และประเมินผลการดำเนินงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	ไม่มีการจัดหานักสถิติในปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ	มีความยากในการสรรหา บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถในการ ทำงานและการเปลี่ยนแปลง โยกย้ายงานบ่อยครั้ง ของตำแหน่งพนักงาน จ้างเหมาบริการ รวมทั้ง อัตราค่าตอบแทนไม่จูงใจ ให้มีผู้มารับสมัครคัดเลือก	ดำเนินการจัดหานักสถิติ ทดแทนตำแหน่งเดิมที่ขาดไป เพื่อตกลงการจ้างเหมา บริการ ในปีงบประมาณ 2565	สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย
กลยุทธ์ 3 ประสานกับสำนักงานสถิติแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บข้อมูลตัวชี้วัด (โดยกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอตัวชี้วัดที่ต้องการจัดเก็บ)				
ดำเนินการกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ ปี 2562				

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การดำเนินงานต่อไป	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลยุทธ์ 4 จัดให้มีหน่วยงานกลาง (Clearing house) และคณะทำงานทำหน้าที่ประสานการจัดเก็บ รวบรวม บูรณาการ วิเคราะห์ และเผยแพร่ข้อมูล เพื่อใช้ในการติดตามความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ได้อย่างเป็นระบบ				
1. การประชุมคณะทำงานด้านข้อมูลและมีการประชุมหารือแลกเปลี่ยน และติดตามตัวชี้วัดในแต่ละเป้าประสงค์	มีการดำเนินงานประชุมคณะทำงานย่อยแต่ละยุทธศาสตร์	บางตัวชี้วัดขาดรายละเอียด และ Metadata	ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ที่ 5 และเจ้าภาพตัวชี้วัดเพื่อติดตามการดำเนินงานจัดทำ Template และ Metadata	กรมอนามัย
2. ติดตาม รวบรวม และปรับปรุงฐานข้อมูลตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จากเจ้าภาพตัวชี้วัดทุกหน่วยงาน	จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลตัวชี้วัดยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น (Teenactdatabase)	การรวบรวมรายละเอียดตัวชี้วัดยังไม่ครบถ้วน	กำหนดให้มีการประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ที่ 5 และเจ้าภาพตัวชี้วัด และมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Teenactdatabase)	กรมอนามัย ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง พม. กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงแรงงาน
3. ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเพื่อให้บุคลากรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึงและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลในที่ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	รายละเอียดในการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลแต่ละระดับของแต่ละตัวชี้วัดยังไม่ครบถ้วน	การติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และเสนอให้มีการติดตามการดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลในที่ประชุมคณะทำงานคณะกรรมการชุดต่างๆ	กรมอนามัย ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวง พม. กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงแรงงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการฐานข้อมูล งานวิจัย และการจัดการความรู้

เป้าประสงค์ที่ 2 สนับสนุนการทำวิจัยและการจัดการความรู้และการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย และข้อมูลเชิงประจักษ์ในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด	ผลลัพธ์			เป้าหมาย
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2564
2.1 มีการทำวิจัยแบบมุ่งเป้า	มีงานวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาคกรตั้งครรภในวัยรุนที่นำเสนอในการประชุมวิชาการกมอณมัย พ.ศ. 2562 จำนวน 13 เรื่อง	มีงานวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาคกรตั้งครรภในวัยรุนที่นำเสนอในการประชุมวิชาการกมอณมัย พ.ศ. 2563 จำนวน 11 เรื่อง	มีงานวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาคกรตั้งครรภในวัยรุนที่นำเสนอในการประชุมวิชาการกมอณมัย พ.ศ.2564 จำนวน 10 เรื่อง	อย่างน้อยปีละ 2 เรื่อง
2.2 มีการจัดการความรู้โดยการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ	มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาคกรตั้งครรภในวัยรุน พ.ศ. 2562 ในระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมแอม-	มีการจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาคกรตั้งครรภในวัยรุนของทุกยุทธศาสตร์ 1 และมีการจัดประชุมการ	มีการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสัมภาษณเชิงลึกเกี่ยวกับการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาคกรตั้งครรภในวัยรุนในระดับจังหวัดระหว่างคณะอนุกรรมการฯ ผู้แทนจากกระทรวงที่เกียงข้อง ในระดับจังหวัด 6 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว ชัยนาท เลย บุรีรัมย์	มีการจัดการความรู้โดยการถอดบทเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติอย่างน้อย 1 ครั้ง

	<p>บาสเตอร์ สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร</p>	<p>แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานอำเภออนามัย การเจริญพันธุ์ ในกิจกรรมเยี่ยมเสริมพลัง นิเทศติดตาม และประเมินอำเภออนามัยการเจริญพันธุ์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นแหล่งเรียนรู้การขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น</p>	<p>นครศรีธรรมราช และอุตรดิตถ์</p>	
<p>2.3 มีการถอดบทเรียนและศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในทุกยุทธศาสตร์</p>	<p>มีการศึกษาวิธีปฏิบัติยุทธศาสตร์ที่ 3 โดยการศึกษาการดำเนินงาน “คลินิกวัยรุ่น” ของโรงพยาบาล (Study of the</p>	<p>มีการถอดบทเรียน “พชอ. ลดแม่วัยรุ่น” โดย สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์</p>	<p>มีการถอดบทเรียนการเก็บรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดภายใต้ยุทธศาสตร์ฯ ในรอบครึ่งแผนฯ นำไปสู่การพัฒนากระบวนการจัดเก็บ บันทึก และส่งต่อข้อมูลผ่านเว็บไซต์</p>	<p>มีการถอดบทเรียนและศึกษาวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปีละ 1 ครั้ง</p>

	Implementation of Hospital's Youth Clinic)		Teen act indicators โดย สำนักอนามัย การเจริญพันธุ์	
2.4 จำนวนนโยบายระดับชาติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่ใช้งานวิจัยและข้อมูลเชิงประจักษ์เป็นฐานในการพัฒนา	<p>นโยบายระดับชาติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่มีปรากฏใน พ.ศ. 2561 ได้แก่ นโยบายของ สปสช. ที่ได้กำหนดสิทธิประโยชน์ให้กับวัยรุ่นและหญิงเจริญพันธุ์ ให้ได้รับบริการต่างๆ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยให้วัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี หลังคลอด/หลังแท้งหรือต้องการคุมกำเนิด ได้รับบริการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร 	<p>นโยบายระดับชาติที่เกี่ยวข้องและมี ความสำคัญในการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่ 1. การป้องกันและควบคุม การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยให้วัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี หลังคลอด/หลังแท้งหรือ ต้องการคุมกำเนิด ได้รับบริการคุมกำเนิด ด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย)</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. การป้องกันการยุติ การตั้งครรภ์ ที่ปลอดภัยด้วยยา 	<p>นโยบายระดับชาติที่เกี่ยวข้อง และมีความสำคัญในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จำนวน 6 เรื่อง ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การป้องกันและควบคุม การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยให้วัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี หลังคลอด/หลังแท้งหรือ ต้องการคุมกำเนิด ได้รับ บริการคุมกำเนิดด้วยวิธีกึ่งถาวร (ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย) 2. การป้องกันการยุติการ ตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยา Medabon® ภายใต้ระบบ ประกันสุขภาพ 3. การป้องกันและควบคุม การตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ โดยให้สิทธิหญิงไทยอายุ 20 ปีขึ้นไปทุกสิทธิให้ได้รับ บริการคุมกำเนิดกึ่งถาวร 	<p>มีนโยบายระดับชาติในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นที่ใช้งานวิจัยและข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็นฐานในการพัฒนา เพิ่มขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 เรื่อง</p>

	<p>(ยาฝังคุมกำเนิด/ห่วงอนามัย)</p> <p>2. การป้องกันการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยด้วยยา Medabon® ภายใต้ระบบประกันสุขภาพ</p> <p>3. การป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ โดยให้สิทธิหญิงไทยอายุ 20 ปีขึ้นไปทุกสิทธิให้ได้รับบริการคุมกำเนิดกึ่งถาวร กรณีหลังยุติการตั้งครรภ์กับหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</p> <p>4. โครงการอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด</p>	<p>Medabon® ภายใต้ระบบประกันสุขภาพ</p> <p>3. การป้องกันและควบคุมการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ โดยให้สิทธิหญิงไทยอายุ 20 ปีขึ้นไปทุกสิทธิให้ได้รับบริการคุมกำเนิดกึ่งถาวร กรณีหลังยุติการตั้งครรภ์กับหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</p> <p>4. โครงการอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด</p> <p>5. นโยบายเรื่องการให้โอกาสเด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์</p> <p>ในสถานศึกษาได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม</p>	<p>กรณีหลังยุติการตั้งครรภ์กับหน่วยบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ</p> <p>4. โครงการอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด</p> <p>5. นโยบายเรื่องการให้โอกาสเด็กและเยาวชนที่ตั้งครรภ์ในสถานศึกษาได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสม</p> <p>6. นโยบายตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ 28) พ.ศ. 2564</p>	
--	--	--	--	--

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การดำเนินงานต่อไป	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลยุทธ์ 1 ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อสร้างข้อมูลเชิงประจักษ์ ทั้งในระดับพื้นที่และระดับประเทศ				
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการวิจัย ทำวิจัยเพื่อการพัฒนาทางด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมที่มีประเด็นงานวิจัยในเรื่อง การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น	มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการวิจัยโดยเวทีของภาคีเครือข่ายต่างๆ เช่น UNFPA การประชุมวิชาการกรมอนามัย	-	พิจารณาทบทวนแนวทางการดำเนินงานส่งเสริมการวิจัยในรอบครึ่งหลังของแผนยุทธศาสตร์ฯ	กรมอนามัย ร่วมกับหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น มูลนิธิเพื่อการพัฒนา นโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP) HITAP, มหาวิทยาลัย
2. ทบทวนสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นประเทศไทย และวิเคราะห์บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรค และช่องว่างของข้อมูล ทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การออกแบบงานวิจัยที่จำเป็นและมีความเร่งด่วน	มีการดำเนินการทบทวนสถานการณ์การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เพื่อการออกแบบระบบการเฝ้าระวังการตั้งครรภ์แม่วัยรุ่น การจัดทำข้อเสนอการวิจัยในปีต่อไป	-	การพัฒนาการดำเนินงานเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้มีระเบียบวิธีวิจัยที่ชัดเจนถูกต้องมากยิ่งขึ้น	กรมอนามัย ร่วมกับมูลนิธิเพื่อพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)
กลยุทธ์ 2 พัฒนาความร่วมมือกับแหล่งทุนทางด้านวิจัยในการกำหนดประเด็นการวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น				
ร่วมการประชุมเพื่อพัฒนาการข้อเสนอ/โครงการวิจัย ในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเพื่อเสนอเข้าสู่ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRSM)	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-	กรมอนามัย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การดำเนินงานต่อไป	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลยุทธ์ 3 สนับสนุนการพัฒนาความรู้ทางการวิจัยให้กับบุคลากรในทุกระดับ				
ส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้แก่บุคลากรของหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศและระดับจังหวัด	ส่งเสริมความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้แก่บุคลากรของหน่วยงานภาคีเครือข่ายในระดับศูนย์อนามัย	-	-	กรมอนามัย
กลยุทธ์ 4 ปรับปรุง แก้ไข พัฒนาระเบียบเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรสนใจในการทำและใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและข้อมูลเชิงประจักษ์ให้มากขึ้น				
การประชุมคณะกรรมการเพื่อวิเคราะห์ และทบทวนระเบียบวิธีการ ขั้นตอนในการดำเนินงานวิจัยจากแหล่งงบประมาณต่างๆ	ไม่ได้ดำเนินการ	การขาดงบประมาณดำเนินงาน และปัญหาสถานการณ์โรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมได้	-	กรมอนามัย
กลยุทธ์ 5 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เป็น best practice ในทุกยุทธศาสตร์ระหว่างภาคีเครือข่าย				
จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของทุกยุทธศาสตร์ทั้งในระดับภูมิภาคและจังหวัด Best practice/ Good practice (รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของกรมอนามัย เช่น การดำเนินงาน YFHS และอำเภออนามัยเจริญพันธุ์, การดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, เรื่องเพศคุยได้ เป็นต้น)	จัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของทุกยุทธศาสตร์ทั้งในระดับภูมิภาคและจังหวัด Best practice/ Good practice (รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานโครงการต่างๆ ของกรมอนามัยผ่านการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อติดตาม	เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ทำให้ไม่สามารถลงพื้นที่ได้ จึงได้ปรับรูปแบบเป็นการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้ระบบ Video conference	-	กรมอนามัย

โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	การดำเนินงานต่อไป	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	ประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. 2564			
กลยุทธ์ 6 สนับสนุนการถอดบทเรียนอย่างเป็นระบบเพื่อนำความรู้มาต่อยอดในการพัฒนานโยบาย				
สนับสนุนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับภูมิภาคและจังหวัด เพื่อถอดบทเรียนอย่างเป็นระบบเพื่อนำความรู้มาต่อยอดในการพัฒนานโยบาย	สนับสนุนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับภูมิภาคและจังหวัด ให้แก่หน่วยงานภาคีเครือข่ายศูนย์อนามัย เพื่อถอดบทเรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อนำความรู้มาต่อยอดในการพัฒนานโยบาย	-	สนับสนุนให้ทุกศูนย์อนามัยและเขตสุขภาพ มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับภูมิภาคและจังหวัดในรูปแบบไม่ผ่านทาง	กรมอนามัย
กลยุทธ์ 7 สนับสนุนการประยุกต์ใช้งานวิจัย ข้อมูลเชิงประจักษ์ และ ประสบการณ์การดำเนินงานจากต่างประเทศในการพัฒนาและปรับปรุงกลยุทธ์				
ส่งเสริมและผลักดันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครุฑในวัยรุ่นในเวทีระดับชาติ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดจนขยายผลไปสู่การทดลองดำเนินงานในพื้นที่	ส่งเสริมและผลักดันหน่วยงานศูนย์อนามัย และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดต่างๆ ให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการตั้งครุฑในวัยรุ่นในเวทีระดับชาติ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดจนขยายผลไปสู่การทดลองดำเนินงานในพื้นที่	บุคลากรมีภาระงานประจำมาก ขาดโอกาสในการทำงานวิจัยอย่างจริงจัง	การเสนอให้มีส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านการวิจัย รวมถึงใช้ประโยชน์จากงานวิจัยที่มีอยู่มาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานในระดับประเทศและระดับพื้นที่	กรมอนามัย

สรุปรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ระดับชาติ พ.ศ. 2560 - 2569
ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559

ปีงบประมาณ 2564

ประเด็นยุทธศาสตร์	ตัวชี้วัด			โครงการ/กิจกรรม		
	จำนวนทั้งหมด	บรรลุเป้าหมาย	ไม่บรรลุเป้าหมาย	จำนวนทั้งหมด	ดำเนินการ	ไม่ได้รับรายงาน/ผลการดำเนินงาน
ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการฐานข้อมูล งานวิจัย และการจัดการความรู้	5	4	1	17	13	ไม่ได้ดำเนินการ 4 กิจกรรม

ปัญหา/อุปสรรค

1. เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ทำให้การดำเนินงานบางกิจกรรมต้องเลื่อนออกไปหรือไม่สามารถดำเนินการได้
2. การประสานงานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการติดตามผลการดำเนินงาน/ข้อมูลตัวชี้วัดมีความยากลำบาก รวมถึงการที่บางหน่วยงานมีการเปลี่ยนผู้รับผิดชอบหรือผู้ปฏิบัติงาน

แนวทางการปรับปรุง

1. การปรับรูปแบบการดำเนินกิจกรรม เช่น การประชุมผ่านระบบ teleconference กับคณะทำงานหน่วยงานภาคีเครือข่าย หรือการทำหนังสือราชการเพื่อติดตามการดำเนินงาน
2. พัฒนาระบบการส่งต่อ/update ข้อมูลผ่านทางระบบ electronics เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการติดตามผลการดำเนินงาน/การรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัด